

อันดรูว์ เจนสัน

นักประวัติศาสตร์จากเดนมาร์ก

โดย อูซี สตีเวนสัน อีเวลล์
นิคยสารศาสนจักร
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)



นักประวัติศาสตร์เขียนและบันทึกเรื่องราวให้ผู้คนได้เรียนรู้ในวันใดวันหนึ่ง



ปัจจุบันในเดนมาร์กมีพระวิหารหนึ่งแห่ง



วิสุทธิชนชาวเดนมาร์กเกือบ 17,000 คนย้ายไปอยู่ที่ในช่วงกลางทศวรรษ 1800 เช่นเดียวกับที่อันดรูว์ทำ

อันดรูว์หิบบปากกาออกมาและเปิดสมุดบันทึกของเขา *วันนี้ผมกำลังกลับบ้านจากงานเผยแผ่* เขาเขียน เขายิ้มและมองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟ เขาใช้เวลาสองปีที่ผ่านมาในเดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเขา อีกทั้งยังเป็นพี่ซึ่งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาด้วย พวกเขาย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่น และอีกไม่นานเขาก็จะกลับไปอยู่กับครอบครัว!

อันดรูว์พลิกไปอีกหน้าและเขียนต่อ เขาชอบเขียน และชอบเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จักรด้วย เขาอ่านทุกอย่างเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาจำได้แม้กระทั่งวันสำคัญทั้งหมดในชีวิตของโจเซฟ สมิธ

ไม่นานนัก อันดรูว์ก็ได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของเขา เขาช่วยครอบครัวทำงานในฟาร์มทุกวัน เขาไถดิน เขาปลูกพืช แต่เขาอยากจะทำอะไรมากกว่านี้ เขาอยากอ่าน เขียน และเดินทาง

อันดรูว์จึงสวดอ้อนวอน เขาคุ่นคิดถึงสิ่งที่เขาควรจะทำ แล้วเขาก็คิดออก! เขาเริ่มแปลประวัติบางส่วนของโจเซฟ สมิธเป็นภาษาเดนมาร์ก และนั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น อันดรูว์เขียน อ่าน และแปลต่อไปเรื่อยๆ เขาเริ่มทำงานให้ศาสนจักรในฐานะนักประวัติศาสตร์ เขาไปยังสถานที่ต่างๆ ในสหรัฐ เขารวบรวมเรื่องราวและเอกสารสำคัญ

วันหนึ่ง ผู้นำศาสนจักรขอให้อันดรูว์ทำบางสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น พวกเขาขอให้เขาไปประเทศต่างๆ เขาจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกศาสนจักรที่เขาพบ อันดรูว์แทบรอไม่ไหว!

อันดรูว์บอกครอบครัวของเขา จากนั้นอันดรูว์ออกไปพร้อมกับหนังสือเดินทางในมือ! เขาเดินทางด้วยเรือ เขาเดินทางด้วยรถไฟ บางครั้งเขาเดินทางด้วยรถม้า หรือแม้กระทั่งขี่ม้าหรืออูฐ

ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน อันดรูว์พูดคุยกับสมาชิกศาสนจักรเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา เขาพูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อ เขาเขียนเรื่องราวของคนเหล่านั้นไว้เพื่อให้คนอื่นได้อ่าน สำหรับอันดรูว์ เรื่องราวของทุกคนล้วนมีความสำคัญ



อันดรูว์เขียนหนังสือ 27 เล่มและเขียนบทความในหนังสือพิมพ์มากกว่า 2,000 บทความ



เขาเดินทางเกือบหนึ่งล้านไมล์ (1.6 ล้านกิโลเมตร)!

9

อันดรูว์รับใช้งานเผยแผ่อีกเก้าครั้ง—ในเดนมาร์ก ในส่วนอื่นของยุโรป และในสหรัฐ

สำหรับอันดรูว์ เรื่องราวของทุกคนล้วนมีความสำคัญ



เมื่ออันดรูว์กลับจากการเดินทาง เขารวบรวมเรื่องราวต่างๆ แล้วเขียนเป็นหนังสือ เขาสอนคนอื่นๆ เกี่ยวกับการจดสิ่งต่างๆ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย อันดรูว์มีความสุขกับการทำงานที่เขารัก แต่บางครั้งเขาก็สงสัยว่าเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆ หรือเปล่า เขาจึงตัดสินใจสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนี้

“พระบิดาบนสวรรค์ เหตุใดจึงไม่ขอให้ข้าพระองค์ทำสิ่งที่สำคัญกว่านี้?” คำตอบที่ชัดเจนเข้ามาในความคิดของอันดรูว์ *พระเจ้าเป็นผู้ทรงจิตใจให้* *คุณทำงานที่คุณทำ*

อันดรูว์ยิ้ม เขารู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ทรงต้องการให้เขาทำ และเขาก็จะไม่หยุด!

อันดรูว์บันทึกเรื่องราวของผู้คนมากกว่า 15,000 คน เราสามารถทำตามแบบอย่างของเขาได้โดยการจดเรื่องราวของครอบครัวเราเอง เรื่องราวของทุกคนมีความสำคัญ รวมถึงเรื่องราวของท่านเองด้วย! ●